

Kinh tế thành phố tiếp đà tăng trưởng

Vượt qua những khó khăn chung, với sự quyết liệt, linh hoạt, sâu sát, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình tiếp đà tăng trưởng. Đây là tiền đề thuận lợi để thành phố cán đích mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.



Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố đạt hơn 21.800 tỷ đồng, tăng 7,77%; trong đó, ngành công nghiệp có tốc độ phát triển cao nhất và chiếm tỷ trọng chủ yếu, là nền tảng quan trọng để duy trì mức tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 13.325 tỷ

đồng, tăng 8,78% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế nhà nước tăng 9,22%, cộng đồng doanh nghiệp tăng 7,7%, hộ cá thể tăng 10,19%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 11,21% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.223 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ.

Kết quả này có được nhờ thuận lợi khách quan là ngay từ đầu năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp đẩy nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hàng đầu phải kể đến công tác điều hành kinh tế - xã hội chủ động, linh hoạt, thể hiện đầu ấn đậm nét trong từng thời điểm của thành phố. Ông Đinh

Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: UBND thành phố đã tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, khoa học để hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm phát triển đô thị. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đã tổ chức 10

cuộc họp trực tiếp lãnh đạo UBND thành phố nghe chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp số, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2023. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Nhờ đó, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, đã cơ bản tháo gỡ một số điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Một trong những điểm nhấn trong phát triển kinh tế của thành phố 6 tháng đầu năm là các ngành thương mại, dịch vụ phục hồi và phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng 18,59% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết: Thời gian qua, thành phố đã tập trung đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ. Đây là hướng đi thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, thành phố khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích. Hình thành các chuỗi

cửa hàng, siêu thị có sự liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa bàn với các doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh nhằm tạo nên mạng lưới kinh doanh được phân bố rộng rãi trên địa bàn, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống dân cư. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển thương mại, dịch vụ trên cơ sở củng cố phát triển tư nhân. Đa dạng hóa các loại hình thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, ưu tiên các khu đất đặc địa cho các dự án có giá trị gia tăng lớn.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 6 tháng cuối năm, thành phố Thái Bình tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, rà soát, phân cấp, phân quyền để thực hiện rõ ràng, minh bạch, bảo đảm quy trình quy định và tăng cường sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là về đất đai, xây dựng, môi trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước; khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực đơn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

MINH NGUYỄN

► 6 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý 433 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa

Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 546 vụ việc, phát hiện và xử lý 433 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng; lực lượng chức năng cũng thu giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm với tổng trị giá gần 210 triệu đồng. Song song với công tác kiểm tra, giám sát thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và đội quản lý thị trường các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai công tác tổ chức cán bộ, quản lý công chức, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản...

Từ nay đến cuối năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh huy động lực lượng, tăng cường nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, nhu cầu tiêu dùng cao bảo đảm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

KHẮC ĐUẤN

► Xử lý 22 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tiến hành kiểm tra tại hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể theo lĩnh vực quản lý...

Qua kiểm tra, các đoàn đã phát hiện, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về ATTP đối với 22 cơ sở gồm: bếp ăn tập thể; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quầy giò chả; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe với tổng số tiền phạt hơn 175 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu của các cơ sở là: độ sạch dụng cụ ăn uống không đạt; còn có côn trùng, động vật gây hại trong khu chế biến; chưa thực hiện đúng quy định về kiểm tra thực phẩm và lưu mẫu thức ăn; sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến bị cấm hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng (hàn the)... Bên cạnh đó, Chi cục đã phối hợp xử lý 3 cơ sở kinh doanh giò chả trên địa bàn huyện Vũ Thư vi phạm quy định về ATTP.

NGUYỄN HOÀNG

Trang trại tiên ty

Nằm giữa cánh đồng thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội (Vũ Thư), trang trại trồng cây ăn quả của anh Mai Huy Khởi không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn dần trở thành điểm du lịch trải nghiệm thú vị dành cho nhiều du khách.



Anh Khởi chăm sóc cây nho hạ đen trong trang trại.

Trên diện tích hơn 2,7ha, anh Khởi trồng 7.000 gốc cây ăn quả như cam canh, táo, bưởi, nho hạ đen... Thăm mô hình vào thời điểm thu hoạch nho hạ đen chúng tôi mới hiểu vì sao nhiều người lại yêu thích nơi này đến vậy. Vườn nho với quả xanh xen lẫn chín mọng được trồng trong nhà màng nhìn rất bắt mắt. Không những vậy, nho được bán ngay tại vườn nên thu hút rất đông khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Bà Lê Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Anh Academy (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Các em nhỏ đến tham quan trang trại, ngắm nhìn cây trái đều rất hào hứng vì được hòa mình với thiên nhiên và trải nghiệm các công việc của người nông dân. Thông qua hoạt động này giúp các em năng động

hơn và có thêm nhiều kỹ năng sống. Chia sẻ về hiệu quả kinh tế của trang trại, anh Khởi cho biết: Năm 2020, gia đình tôi xuất bán gần 60 tấn cam các loại, thu về hơn 1,6 tỷ đồng. Trong năm 2022, gia đình tôi trồng thử nghiệm 150 gốc nho hạ đen trên diện tích 1 sào. Tôi đã đầu tư dựng cột kiên cố, nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Sau 1 năm chăm sóc, vườn nho cho thu hoạch khoảng 2 tạ nho bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg tại vườn. Cùng với đó, tôi đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động, sử dụng phân hữu cơ và phun phòng bệnh cho cây bằng chế phẩm sinh học nên hiệu quả, năng suất tăng lên đáng kể. Thế nhưng, để xây dựng trang trại cây ăn quả quy mô lớn như hiện tại, anh Khởi phải bỏ ra không

ít công sức và tiền của. Đầu năm 2016, anh mạnh dạn chuyển đổi vùng đất trồng cây lúa kém hiệu quả và vay mượn thêm vốn để đầu tư trồng 1,2 vạn cây cam canh. Tháng 6/2016, mọi công sức của anh đều bị cơn bão nhấn chìm trong nước. Không chịu khuất phục trước khó khăn, anh Khởi tiếp tục vay vốn để làm lại từ đầu. Sau 3 năm kiên trì vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thành quả đầu tiên đã đến với gia đình anh. Những cây cam phát triển tốt cho quả to, đều, sản lượng đạt khoảng 27 tấn, gia đình thu về 2 tỷ đồng. Khi mô hình dần đi vào ổn định, "ông trời" một lần nữa thử thách người đàn ông này bằng trận lũ xoáy giáp tết Nguyên đán năm 2020, khiến 800 gốc cam bị quật ngã, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Bằng sự kiên trì, nỗ lực của bản thân, anh Khởi đã

nhanh chóng khôi phục trang trại phát triển trở lại. Không những vậy, anh còn đầu tư trồng xen canh nhiều loại cây khác nhau để tăng thu nhập, bảo đảm trang trại luôn phát triển ổn định. Cùng với phát triển kinh tế gia đình, anh còn hỗ trợ tạo việc làm thường xuyên cho 4 - 5 lao động địa phương. "Tôi đã làm việc tại trang trại của anh Khởi 6 năm nay. Công việc của chúng tôi khá đơn giản, chủ yếu là chăm sóc cây, nhặt cỏ, làm đất và thu hoạch quả với mức thu nhập ổn định 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, gia đình anh Khởi còn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống" - bà Vũ Thị Loan, thôn Phú Thứ chia sẻ.

Nói về những dự định trong tương lai, anh Khởi cho biết: Tôi sẽ tiếp tục xây dựng mô hình theo hướng tạo ra nông sản sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Cùng với đó, tôi sẽ đầu tư phát triển thêm các loại cây đặc sản mang lại giá trị cao, đặc biệt là xây dựng mô hình theo hướng du lịch trải nghiệm nông nghiệp để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Bà Nguyễn Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Hội đánh giá: Trang trại trồng cây ăn quả của anh Mai Huy Khởi là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của xã. Nhờ mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nên trang trại đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, anh Khởi còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tạo động lực cho nhiều hội viên nông dân mở rộng sản xuất. Hội Nông dân xã đề nghị các cấp chính quyền, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nông dân có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, qua đó nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

NGUYỄN TRIỆU - TIẾN ĐẠT

Chống nóng cho vật nuôi

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt trên địa bàn tỉnh với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp, các địa phương chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chống nắng nóng để bảo vệ đàn vật nuôi.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi bò, ông Nguyễn Sông Thương, xã An Bình (Kiến Xương) đã chủ động các biện pháp chống nắng nóng cho đàn bò gần 40 con của gia đình ngay từ đầu mùa hè. Ông Thương cho biết, đặc tính sinh lý của bò là chịu nắng nóng kém, do vậy khi thời tiết nắng nóng bò sẽ phát sinh nhiều bệnh, hiệu quả chăn nuôi thấp. Vì vậy, tôi đã chủ động tăng lượng thức ăn xanh, chất đạm và bổ sung vitamin C, khoáng chất trong khẩu phần ăn; cho ăn vào lúc sáng sớm và chiều mát; cung cấp thêm nước uống, tắm 1 - 2 lần/ngày để giảm nhiệt cho cơ thể vật nuôi. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh tiêu độc chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn bò để tăng cường khả năng miễn dịch; phun thuốc sát trùng để diệt ve, mòng, ruồi... là những tác nhân truyền và gây bệnh. Đồng thời, theo dõi, phát hiện sớm vật nuôi bị bệnh để cách ly, điều trị xử lý kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng.

Huyện Kiến Xương hiện có trên 1 triệu con vật nuôi, trong đó: đàn lợn gần 28.000 con; đàn trâu, bò gần 3.800 con; đàn gia cầm trên 1 triệu con; đàn chó, mèo gần 23.000 con. Để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh

tuyên truyền, hướng dẫn tới các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo đảm cho chuồng trại thoáng mát, vệ sinh; mật độ nuôi phải phù hợp với đặc điểm, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của từng loài vật nuôi; cung cấp đủ lượng thức ăn, nước sạch, mát cho gia súc, gia cầm trong thời tiết nắng nóng; tiêm phòng bổ sung các loại vắc-xin như tu huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu, bò, cúm gia cầm...

Chăn nuôi quy mô nông hộ, gia đình bà Phạm Thị Ngoan, thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) cũng đang chú trọng chăm sóc đàn lợn thịt quy mô 15 con/lúa. Bà Ngoan cho biết: Bên cạnh che chắn, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, gia đình tôi chú trọng mật độ nuôi nhất mà ngành chuyên môn khuyến cáo (lợn thịt 2m²/con). Cùng với đó, tôi lắp đặt thêm quạt để làm mát chuồng nuôi, không làm ẩm ướt nên thường và bảo đảm thường xuyên có đủ nước cho đàn lợn cũng như tăng cường chất dinh dưỡng qua đường thức ăn.

Với các trang trại chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng cũng được chăm sóc đặc biệt. Ngoài lắp đặt máy theo dõi nhiệt độ, các chủ trang trại đầu tư máy phát điện để vận hành trong trường hợp cắt điện do sự cố hoặc nguy cơ thiếu điện; chế độ ăn cũng tăng cường điện giải, đường glucose, vitamin C...

Theo ngành nông nghiệp, thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp gây tình trạng mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, đặc biệt là gia cầm, gia súc mang thai và chăn nuôi mật độ cao. Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, các địa phương cần hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho vật nuôi. Theo đó, chuồng trại bảo đảm cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp với từng đối tượng nuôi; chuẩn bị đầy đủ phèn, lưới, trồng cây dây leo... để chủ động che chắn, chống nắng nóng hoặc phun nước

tưới mái làm mát. Đối với trang trại chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn cần chủ động kiểm tra, thực hiện nghiêm việc trực kỹ thuật, để phòng mất điện, nên lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động để kịp thời phát hiện, giải quyết sự cố kỹ thuật xảy ra. Hàng ngày thu gom phân và rác thải, thực hiện ủ phân sinh học; thường xuyên vệ sinh máng ăn, uống không để thức ăn dư thừa gây ô nhiễm. Tăng cường thức ăn giàu đạm, giảm tinh bột, chất béo trong khẩu phần; chia khẩu phần ăn cho nhiều bữa, cho ăn vào lúc sáng sớm, chiều mát, tăng cường thức ăn xanh. Cung cấp đủ nước sạch có bổ sung chất điện giải và các loại vitamin. Mật độ chăn nuôi bảo đảm sự thông thoáng và cân bằng dưỡng khí trong chuồng nuôi.

Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc-xin cho gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi; kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý hiệu quả, nhất là các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm.

NGÂN HUỖN



Bò là đối tượng nuôi chịu nắng nóng nên ông Nguyễn Sông Thương, xã An Bình (Kiến Xương) rất chú trọng các biện pháp chống nóng.